

บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กรณีจำหน่ายสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค)

ตามที่ท่านได้มีหนังสือเรียนผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอหารือเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กรณีจำหน่ายสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่งสินค้า อุปโภค บริโภค รวมถึงยาฆ่าแมลงชนิดสเปรย์ยี่ห้อต่างๆ ยาจุดกันยุง และสเปรย์กันยุง เป็นต้น โดยถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทสะสมยาฆ่าแมลง (สารกำจัดศัตรูพืช) เมื่อได้ศึกษาแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จัดทำโดย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ลำดับที่ ๑๒๗ กิจการประเภทที่ ๑๒(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืช หรือพาหะนำโรคแล้ว ทำให้เกิดข้อสงสัยบางประการ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการขออนุญาต บริษัทฯ จึงขอสอบถามดังนี้

๑. ขอบเขตความหมายของการเก็บสะสมสารกำจัดศัตรูพืช ยากันยุง สารเคมีฉีดแมลงวัน นั้น หมายความว่ารวมถึงสถานที่ที่ทำการผลิต บรรจุ หรือเก็บสะสมฯ ใช่หรือไม่ประการใด

๒. การเก็บสะสมสารกำจัดศัตรูพืชเพื่อจำหน่ายเพียงอย่างเดียว เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ อย่างไร

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้นำเสนอประเด็นข้อหารือดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

๑. ขอบเขตความหมายของการเก็บสะสมสารกำจัดศัตรูพืช ยากันยุง สารเคมีฉีดแมลงวัน มีขอบเขตความหมายรวมถึงสถานที่ที่จัดไว้เพื่อสะสมสารกำจัดศัตรูพืช ยากันยุง สารเคมีฉีดแมลงวัน เนื่องจากการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีเจตนารมณ์ในการควบคุมการจัดการสถานที่ที่จัดไว้เพื่อสะสมสารกำจัดศัตรูพืช ยากันยุง สารเคมีฉีดแมลงวัน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

๒. เนื่องจากเจตนารมณ์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อควบคุมดูแลลักษณะของการประกอบกิจการในทุกขั้นตอนกระบวนการหรือทุกกิจกรรมของกิจการประเภทนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือ การสะสมเพียงอย่างเดียว หรือทำหลายๆ กิจกรรมอยู่ในกิจการเดียวกันก็เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนั้น ถึงแม้ว่าการประกอบกิจการดังกล่าวมีเพียงการดำเนินการกิจกรรมเพียงแต่กิจกรรมเดียวก็ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การสะสมสารกำจัดศัตรูพืช ยากันยุง สารเคมีฉีดแมลงวัน ลักษณะของการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขประเภทกิจการที่ ๑๒(๑๖)

นายสมชาย ตูแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ : ท่านสามารถศึกษาแนวทางการตอบข้อหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข หรือสแกนได้ที่คิวอาร์โค้ดนี้

